

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Các ngành, các cấp, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, đến ngày 09/4/2020 một số người dân có những dấu hiệu chủ quan, chưa nghiêm, thậm chí còn coi thường việc yêu cầu cách ly xã hội.

Để thực hiện, nghiêm về Chỉ thị của Chính phủ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội “*gửi bài tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19*” do Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội biên soạn. Đề nghị các cấp uỷ đảng trong Khối tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, sinh viên thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



Bài: Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Con số người nhiễm, người chết tăng lên từng ngày trên thế giới. Ở nước ta, tình hình được kiểm soát khá tốt, được dư luận Nhân dân ghi nhận, bạn bè thế giới đánh giá cao. Thực tế, chúng ta giữ được con số người nhiễm bệnh như hiện nay là một kết quả ban đầu rất tốt đẹp; đặc biệt, chưa có bệnh nhân nào tử vong, số ca hồi phục ngày càng nhiều. Đó là công sức của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, tự giác thực hiện của Nhân dân; nhất là vai trò, sự vào cuộc nhiệt huyết, trách nhiệm của các chi bộ Đảng, tổ dân phố, thôn, làng, ban quản lý các tòa nhà chung cư, các tổ liên gia, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, những người có uy tín trong cộng đồng...

Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân có những biểu hiện chủ quan, chưa nghiêm, thậm chí coi thường yêu cầu cách ly xã hội như: tập trung đông người tại các công viên, vườn hoa, nơi công cộng, mua sắm đông người tại các trung tâm thương mại; một số cửa hàng không thiết yếu vẫn hoạt động, đi ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết; không đeo khẩu trang ở nơi công cộng...

Hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn Thành phố diễn biến hết sức phức tạp đã xuất hiện các ca lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế và trong cộng đồng. Nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Thời gian tới, việc phòng chống dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô. Nếu chúng ta không thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh thì công sức, nỗ lực, sự hy sinh bao nhiêu con người đang phải vất vả ngày đêm, đôi mắt hiểm nguy để đối phó với dịch bệnh sẽ bị sụp đổ. Hãy thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thành phố về việc giãn cách xã hội để công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả tốt đẹp vì hạnh phúc của nhân dân Thủ đô. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang, không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường...

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY